

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Sáng ngày 20/11/2024, trường THCS Phúc Lợi đã long trọng tổ chức kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024). Tham dự buổi lễ kỷ niệm, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi vinh dự được đón tiếp các vị khách quý: đồng chí Đinh Thị Thu Hương – UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ - Giám đốc TTCT Quận, đồng chí Vũ Thị Thanh – Quận uỷ viên – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên; đồng chí Đoàn Anh Thư – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Phúc Lợi; đồng chí Phạm Hoàng Hải – Bí thư Đoàn TNCS phường Phúc Lợi; các nhà giáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ giáo viên nhà trường qua các thời kỳ cùng đại diện Hội cha mẹ học sinh các lớp.



Các đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trường THCS Phúc Lợi

Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc do các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường biểu diễn. Mỗi tiết mục tuy mang một màu sắc riêng nhưng đều gửi gắm biết bao tình cảm trân trọng, biết ơn mà các em học sinh muốn gửi tới thầy cô thay cho lời tri ân.



Tiết mục văn nghệ của khối 6: Liên khúc Đường đến trường – Khăn quàng thắp sáng bình minh – Ngàn ước mơ Việt Nam



Tiết mục văn nghệ khối 7: Liên khúc Vui đến trường – Bài học đầu tiên – Trường ca THCS Phúc Lợi



Tiết mục văn nghệ của GV và HS khối 8: Liên khúc Niềm vui của em – Ước mơ con nhỏ bé – Bay lên ước mơ học trò



Tiết mục văn nghệ khối 9: Mashup Cô giáo về bản – Đi giữa trời rục rồ



Tiết mục văn nghệ của giáo viên: Tự hào nhà giáo Việt Nam

Tại lễ kỉ niệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã lên đọc diễn văn kỉ niệm ngày 20/11. Trong bài diễn văn, đồng chí nhấn mạnh: Từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Phúc Lợi luôn đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Để đạt được những thành tích đó, ngoài sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên và Đảng ủy, chính quyền địa phương, còn là sự tâm huyết, say mê với nghề của các thầy cô giáo. Đồng chí cũng bày tỏ sự ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể CBGVNV, HS nhà trường đã đạt được trong năm học 2023 – 2024: 01 giải Nhất cấp Thành phố môn Lịch sử; 01 giáo viên đạt Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo cấp Thành phố năm 2023; 01 giải Ba thi kĩ năng CNTT cấp Thành phố; 01 giải Nhất thi kĩ năng CNTT cấp Quận; 01 giải Nhì bài giảng Elearning cấp Quận; 02 giải Ba môn GDCD và HĐTrNHN cấp Quận; 01 giáo viên đạt GVG cấp Quận. 04 CBGV,NV đạt gương Người tốt việc tốt cấp Quận. 01 giáo viên đạt giải Ba nhà giáo Long Biên tâm huyết sáng tạo năm 2024; 01 giải Khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; 01 giải Khuyến khích cấp Thành phố cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”; 01 giải Nhì và 01 giải

Khuyến khích cấp Thành phố cuộc thi “Đoàn trong mắt em”; 2 học sinh đạt giải Ba môn Văn và Tiếng Anh thi HSG cấp Quận, 4 học sinh đạt giải Nhì thi NCKH cấp Quận; 01 học sinh đạt giải Ba cấp Quận cuộc thi “Tin học trẻ”; 133 giải trong các cuộc thi Quốc tế... Kết quả đánh giá thi đua các mặt giáo dục năm học 2023 - 2024, nhà trường được UBND Quận xếp loại thứ 5/23 trường công lập trên địa bàn Quận. Đồng chí cũng khẳng định, tiếp nối những thành tích đáng tự hào đã đạt được trong năm học 2023 - 2024, trong năm học 2024 - 2025, tập thể CBGVNV nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của các bậc phụ huynh và các em học sinh.



Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc

Cũng nhân dịp ngày lễ trọng đại này, tập thể CBGVNV nhà trường rất vinh dự được đón nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội và Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố. Đây là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể CBGVNV nhà trường.



Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy - Giám đốc TTCT Quận trao bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội và Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố cho nhà trường



Đồng chí Vũ Thị Thanh – Quận ủy viên – Bí thư Đoàn quận Long Biên trao danh hiệu CSTĐ cho CBGV,NV nhà trường



Đồng chí Đoàn Anh Thư – Phó Bí thư phường Phúc Lợi trao giấy khen cho CBGV,NV đạt giải cấp Thành phố, cấp Quận, gương NTVT cấp Quận



Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trao thưởng cho giáo viên đạt SKKN cấp Quận



Đồng chí Đinh Thị Như Quỳnh – CT Công đoàn trao thưởng cho giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG

Tại buổi lễ, nhà trường cũng đã khen thưởng các cá nhân, tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.



Ông Phạm Trọng Tuấn – Trưởng Ban đại diện CMHS của trường trao phần thưởng cho học sinh có nhiều hoa điểm tốt nhất khối



Ông Phạm Trọng Tuấn – Trưởng Ban đại diện CMHS của trường trao thưởng cho tập thể lớp đạt giải Xuất sắc và giải Nhất thi Ảnh “Nét đẹp thầy trò”



Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng và Ông Phạm Trọng Tuấn – Trưởng Ban đại diện CMHS của trường trao thưởng cho các tập thể đạt giải thi Ảnh “Nét đẹp thầy trò”

Sau phần lễ kỉ niệm dưới sân trường, Ban giám hiệu đã kết hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức buổi gặp mặt các thầy cô giáo nguyên là cán bộ, giáo viên nhà trường qua các thời kì tại Phòng hội đồng. Đại diện nhà trường, đồng chí Nguyễn

Ngọc Sơn - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ sự xúc động và niềm vui khi nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, dõi theo của các thầy cô giáo nguyên là cán bộ, giáo viên nhà trường qua các thời kì. Đó chính là nguồn động viên, khích lệ to lớn về mặt tinh thần dành cho tập thể CBGVNV đang công tác tại trường. Thay mặt tập thể CBGVNV nhà trường, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cùng những bó hoa tươi thắm đến các nhà giáo lão thành, các cán bộ giáo viên nhà trường qua các thời kì.



Gặp mặt, giao lưu các thế hệ nhà giáo



Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng và đồng chí Đinh Thị Như Quỳnh – CTCD đã trao tặng những bó hoa tươi thắm tới các nhà giáo lão thành

Buổi lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của thầy và trò trường THCS Phúc Lợi đã diễn ra trong không khí trang trọng mà tràn ngập sự yêu thương. Nhân ngày hiến chương các nhà giáo, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các thầy cô giáo đã và đang công tác trong ngành giáo dục, kính chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!



Lãnh đạo Quận ủy, UBND phường Phúc Lợi và các nhà giáo lão thành chụp ảnh lưu niệm cùng CBGV, NV nhà trường